

สิทธิพร เจริญเมือง (เลขที่ 004858)

โทร. 02-659-8026, 02-659-8028

E-mail : sittiopom@uobkayhian.co.th

EE – ถ้าไม่ขึ้น ก็อาจจะไม่น่าเล่น

Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn

ที่มา ในลี้จั่วหัว... เอาไปที่ตลาด หรือ SET Index ก่อนเลยก็ได้เนาะครับ จั่วหัวแบบนี้

ใจจริงแล้ว ก็จะหมายถึง SET Index นั้นแหละครับ ก็อย่างที่กล่าวไว้ให้แฟนคลับได้ฟังกันอย่างเข้าใจง่าย ๆ ใน LIVE ของทันหุ้น เมื่อวันจันทร์ (วันวาน) ว่าโอกาสที่จะเห็นตลาดออกอาการแกว่ง ๆ ยังคงมีความเป็นไปได้ ไม่ว่าจะขึ้นก่อน ก็อาจจะอ่อนตัวลง หรือ ถ้าจะลงก่อน ก็อาจจะถูกดันขึ้น... ด้วยเหตุของการเล่นหุ้นแบบไหน หรือจะแรงซื้อแรงขายจากใคร ก็อาจจะเหมือนอาการยังไม่ไวตลาดหรือแนวโน้มระยะ 1-2 เดือน มากนัก การซื้อ ๆ ขาย ๆ จึงอาจจะเป็นทางเลือกของนักลงทุนในตลาดตอนนี้... แต่ก็อย่าลืมที่สำคัญก็แล้วกันเนาะครับ ไม่ว่าจะใครจะมองว่า ต่อจากนี้ ตลาดจะมีโอกาสขึ้น เหนือเมฆก็ไม่คัดค้านหรือโต้แย้ง แต่ถ้าโอกาสนั้นจะมาได้จริงๆ จัง ๆ แล้วละก็ ขอให้ยื่น 1680 ให้ได้มันคงก่อนสิ เหนือเมฆถึงจะเออออห่อหมกตามไป ซึ่งถ้าทำได้ เราค่อยมาหาเป้าหมายจริงๆ กันอีกที... ไม่ต้องกล่าวหรือบอกเตือนหรือทักเนาะครับว่า จะไม่เข้าไปหน่อยหรือ อันนี้เหนือเมฆเคยกล่าวไว้บ่อยแล้วด้วยเหมือนกันเนาะครับว่า ถ้าเข้าเงื่อนไขได้จริงๆ การขึ้นก็ยังไม่จะไปไกล การโดดขึ้นหรือไล่ตาม ก็ไม่สายหรือทัก เพราะนั่น ก็ยังเรียกว่า โอกาสจะเป็นคลื่น 3 มีสูง แทนที่จะเป็นคลื่น X เพื่อการลง แบบลึกลับๆ นั่นเอง... แต่ถ้ายิ่งทำอะไร หรือแกว่งตัวขึ้นอย่างไร แล้วไม่เข้าเงื่อนไข ก็ไม่ว่า แต่หากจะเล่นทางอ่อนตัวลงมาจากว่า 1600 อีกครั้ง ระดับ 1550 ที่เป็นจุดเสี่ยงของแนวโน้ม ก็จะต้องมีความเสี่ยงมากขึ้นที่จะหลุดหลุดต่ำกว่าก็ได้นะครับ... สรุปก็เลยต้องแปลว่า ถ้าจะเอาจริงๆ ต้องรีบขึ้นนะ

ดูตามเกม... ก็ไม่แน่นอนครับ เหมือนจะเดินเกมทางขึ้น เพื่ออะไรสักอย่างก็ได้เหมือนกัน หรืออย่างน้อยๆ ก่อนถึงวันศุกร์นี้ ก็น่าจะอยู่ในทางดี... นี่ก็เหมือนกัน ถ้าไม่ขึ้นเนี่ย จะถือว่า ไม่น่ารักเลยนะ

แนวรับ : ... 2.3-2.2 และ ต่ำกว่า 2.10 ลงมา **ไม่ดีเลยนะ**

เป้าหมาย : ... 2.4-2.5 แคว้นระยะสั้น ผ่านได้สูง **2.8-3.0**

Price Chart...(EE)



ความเห็น ... จากสัญญาณทางเทคนิค

กราฟราคาหุ้น EE... เอาจริงๆ ถ้าว่ากันตาม Pattern นี้ อย่างน้อยๆ น่าจะต้องมีการขึ้นแรงๆ ได้ต่อเนื่องเลยนะ หรือ ถ้าจะมีพักบ้างซักวัน อย่างน้อยๆ ก็ในระยะ 3 วัน นี้แหละ น่าจะต้องขึ้นแรงๆ ได้ ถ้าไม่เช่นนั้น จะถือว่า ผิดฟอร์ม นั่นก็จะแปลว่า ในระยะกลางๆ ก็ไม่น่าสนใจ มากเกินไป อย่างมากก็แค่เล่นสั้นๆ หรือเล่นรอบสั้น เรียกว่า ถ้าในระยะ 1-3 วันนี้ ขึ้นไปยืน 2.40 ได้มันคง แม้วัวจะยังไม่ยืน 2.50 แต่โอกาสไปต่อเนื่องถึง 3.00 ก็จะมีความเป็นไปได้ ตามมาด้วย... การต่ำกว่า 2.10 อาจจะเป็นเรื่องที่ทำให้แนวโน้มของ MA. เริ่มจะเสีย หรือเริ่มจะต้องระวังการจอบรอบนั่นเอง ดังนั้น การเล่น ในระยะนี้ ก็อาจจะต้องว่ากันด้วย การขึ้น จะน่าเล่นกว่า